

Tiếp tục tạo điều kiện để người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc



Người lao động huyện Kiến Xương làm việc tại thành phố Icheon, tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc).

Với hiệu quả rõ rệt của chương trình thí điểm đưa người lao động (NLD) đi làm việc thời vụ ở Hàn Quốc mang lại, các địa phương trong tỉnh tiếp tục quan tâm, tạo mọi điều kiện để người dân có cơ hội đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc, từ đó góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập.

Là địa phương tích cực triển khai thực hiện chương trình thí điểm đưa NLD đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc, thời gian qua, huyện Kiến Xương đẩy mạnh tuyên truyền để người dân trên địa bàn nắm được, chủ động đăng ký tham gia. Ông Đoàn Anh Tuấn, Phó Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện cho biết: Việc ký kết thỏa thuận hợp tác giữa UBND huyện Kiến Xương với chính quyền thành phố Icheon, tỉnh Gyeonggi về việc đưa NLD đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc là cơ hội rất tốt để NLD tìm hiểu, học tập, trao đổi kinh nghiệm trong

việc chăm sóc, thu hoạch, bảo quản, tiêu thụ nông sản; đồng thời, giúp nâng cao thu nhập, giải quyết việc làm cho NLD trên địa bàn huyện. Với có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất nông nghiệp, cộng với sự cần cù, chịu khó, NLD huyện Kiến Xương đã chứng minh được chất lượng nguồn nhân lực và được chủ sử dụng lao động Hàn Quốc đánh giá cao. Từ đầu năm 2024 đến nay, huyện Kiến Xương đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Bình (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) tổ chức đưa gần 30 người sang làm việc thời vụ tại thành phố Icheon trong lĩnh vực nông nghiệp. Hiện nay, huyện đang tiếp tục thông tin, tuyên truyền, tạo điều kiện để người dân đăng ký sang làm việc trong lĩnh vực ngư nghiệp.

Nhằm giúp NLD có việc làm ổn định, thu nhập cao, an toàn, huyện Vũ Thư đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chủ trương

đưa NLD Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài phù hợp với tình hình thực tế. Ông Vũ Xuân Kỳ, Phó Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện cho biết: Nội dung đưa NLD đi làm việc ở nước ngoài được huyện Vũ Thư đưa vào các chương trình, đề án giải quyết việc làm, giảm nghèo để tổ chức thực hiện. Qua đó huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tạo điều kiện thuận lợi nhất để NLD tham gia chương trình. Từ đầu năm 2024 đến nay, chúng tôi đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Bình tổ chức đưa 25 người sang làm việc thời vụ tại Hàn Quốc. Việc tiếp cận trình độ sản xuất nông nghiệp hiện đại, tiên tiến sẽ là cơ hội quý để NLD học hỏi, tích lũy được kinh nghiệm, qua đó có thể áp dụng vào sản xuất khi trở về nước. Hiện chúng tôi đang tích cực tuyên truyền để NLD chấp hành đầy đủ các quy định trong hợp đồng lao động, tuân thủ nghiêm pháp luật nước

sở tại; nỗ lực làm việc để chương trình được duy trì lâu dài.

Sau thời gian gián đoạn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, khoảng 2 năm trở lại đây, chương trình đưa NLD đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc đã được kết nối lại và đạt được nhiều kết quả rất tích cực. Tỉnh ta có lực lượng lao động dồi dào, trong khi Hàn Quốc là đất nước phát triển đang rất cần nguồn nhân lực. Đó là điều kiện thuận lợi để người dân trong tỉnh có cơ hội nhập cảnh vào Hàn Quốc làm việc, cải thiện thu nhập. Ông Lê Văn Côn, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Bình chia sẻ: Đến nay, hầu hết các địa phương trong tỉnh đều đã ký thỏa thuận hợp tác với các tỉnh, thành phố của Hàn Quốc về việc đưa NLD sang làm việc thời vụ. Từ đầu năm 2024 đến nay, chúng tôi tích cực phối hợp cùng với các địa phương tổ chức tuyển chọn những lao động đủ điều kiện để đưa sang Hàn Quốc làm việc. Đầu tháng 6 vừa qua đã có 35 NLD của huyện Đông Hưng đi làm việc thời vụ trong lĩnh vực nông nghiệp tại quận Hongcheon, tỉnh Gangwon; gần đây nhất, ngày 15/8, chúng tôi đã tổ chức xuất cảnh cho 29 lao động của tỉnh sang làm việc tại thành phố Yeongju, tỉnh Gyeongsang. Ngoài lĩnh vực nông nghiệp, phía bạn cũng đang rất cần lao động làm việc trong ngành ngư nghiệp và một số ngành khác. Chỉ tiêu từ nay đến cuối năm 2024, phía Hàn Quốc cần tuyển 200 lao động làm việc trong ngành ngư nghiệp. Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Bình đang tổ chức sự tuyển, khám sức khỏe để giúp những người đủ điều kiện tham gia chương trình.

ĐÓ HỒNG GIA

Phong trào hiến đất làm đường hiện đang lan tỏa rộng khắp các địa phương ở Quỳnh Phụ. Không chỉ hiến đất và tài sản trên đất để làm các tuyến đường tỉnh, đường huyện mà các tuyến đường thôn giờ đây cũng được người dân nhiệt tình hưởng ứng, trong đó xã Quỳnh Hội là một điển hình.

QUỲNH HỘI Điểm sáng phong trào hiến đất làm đường

Cách đây 3 năm, tuyến đường từ xã Quỳnh Hội đi xã An Vinh chỉ rộng hơn 3m, việc đi lại rất khó khăn. Ngay sau khi có Thông báo kết luận số 220 của Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Phụ về vận động nhân dân tự nguyện, thỏa thuận góp quyền sử dụng đất cho nhà nước không đòi lại để cải tạo, nâng cấp, mở rộng đường huyện, đường liên xã do huyện làm chủ đầu tư, Quỳnh Hội là một trong những xã tiên phong của Quỳnh Phụ trong việc vận động nhân dân hiến đất làm đường. Ông Bùi Văn Thiệp, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Xác định đường rộng sẽ thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển, do vậy, ngay sau khi huyện có chủ trương vận động nhân dân hiến đất làm đường, địa phương vận động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Quá trình triển khai, Đảng ủy ban hành nghị quyết, phân công nhiệm vụ cho các thành viên; UBND xã xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện, thành lập các ban vận động, các tổ công tác giúp việc từ xã đến các thôn; tổ chức tuyên truyền, vận động và khảo sát các tuyến đường, ký cam kết với người dân... Chỉ trong một tháng triển khai, toàn xã đã có 512/512 gia đình đồng thuận hiến trên 16.500m² đất để làm đường. Đặc biệt, có 56 hộ đã đồng thuận hiến gần 1.500m² đất thổ cư với giá trị lên đến gần 12 tỷ đồng. Đến nay, tuyến đường rộng 9m hoàn thành đưa vào sử dụng góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển, nhân dân đi lại thuận lợi.

Ông Nguyễn Thiện Tài, thôn Đông Xã, xã Quỳnh Hội chia sẻ: Gia đình tôi hiến gần 50m² đất mặt đường. Về mặt kinh tế, tuy giá trị đất hiện tại lên đến 15 triệu đồng/m² song xét về lâu dài con cháu được

hưởng thụ đường rộng giá trị mới đáng quý nên gia đình tôi không đắn đo mà đăng ký hiến đất luôn. Giờ tuyến đường mở rộng, khung trang, mọi người rất phấn khởi.

Không chỉ hiến đất mở rộng các tuyến giao thông đường huyện, Quỳnh Hội cũng là địa phương đi đầu của huyện đăng ký hiến đất làm đường thôn. Ngày 9/4/2024, Thường trực Huyện ủy Quỳnh Phụ ban hành Thông báo kết luận số 618 về việc đầu tư xây dựng các tuyến đường giao thông thôn mở rộng từ 7m trở lên và giao thông trục chính nội đồng từ 5m trở lên. Ngay sau khi có Thông báo kết luận số 618, ngày 15/4/2024, Đảng ủy, UBND xã khẩn trương triển khai thực hiện và là địa phương triển khai sớm nhất huyện. Ông Bùi Văn Thiệp, Bí thư Đảng ủy xã cho biết thêm: Hiện nay, đa phần các tuyến đường thôn chỉ rộng khoảng 3m, trong khi đó đời sống người dân ngày một phát triển, việc mua sắm ô tô làm phương tiện đi lại càng

hiều sẽ càng khó khăn cho việc lưu thông. Do vậy, chủ trương hiến đất mở rộng đường thôn rất đúng, trúng và hợp lòng dân nên được người dân nhiệt tình hưởng ứng. Từ kinh nghiệm hiến đất làm đường giao thông huyện, quá trình tuyên truyền, vận động người dân hiểu giá trị mang lại của việc mở rộng đường thôn đã tự nguyện ký cam kết, hiến đất, tháo dỡ tường bao, công đầu để các tuyến đường thôn sớm được thi công.

Hiện tại, xã Quỳnh Hội có 4 thôn đăng ký mở rộng 6 tuyến đường dài hơn 5,3km. Quá trình tuyên truyền, vận động đã có 368/379 hộ gia đình đồng thuận hiến gần 16.000m² đất và hiến tài sản trên đất giá trị trên 110 tỷ đồng để làm đường. Nhiều tuyến đường thôn giá đất lên đến 15 - 17 triệu đồng/m² song người dân đã gạt bỏ lợi ích trước mắt, cam kết hiến đất và tài sản trên đất để tuyến đường nhanh chóng được triển khai. Điển hình như gia đình ông Nguyễn Tiến Soài, thôn Phụng Công

hiện 15m² đất ở và toàn bộ tài sản công, đậu, cây xanh trị giá hơn 200 triệu đồng. Ông Soài cho biết: Đường thôn nhỏ hẹp, mỗi lần con cháu về chơi lại phải gửi xe ở đầu làng rất bất tiện, còn để ở trước nhà thì xe tránh nhau rất khó. Giờ huyện có chủ trương hỗ trợ kinh phí mở rộng đường thôn từ 7m trở lên, chúng tôi rất vui mừng phấn khởi, sẵn sàng hiến đất và tài sản trên đất. Chúng tôi mong dự án sớm được triển khai để người dân đi lại thuận lợi.

Với phương châm "Đàn vận khéo thì việc gì cũng thành công", những cách làm sáng tạo, hợp lòng dân, nhận được sự đồng thuận, ủng hộ cao trong nhân dân ở xã Quỳnh Hội và các địa phương của huyện Quỳnh Phụ trong phong trào hiến đất làm đường đang được triển khai rất thuận lợi. Đây sẽ là tiền đề để Quỳnh Hội sớm phấn đấu về đích xã nông thôn mới nâng cao năm 2024 và nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian tới.

NGUYỄN CƯỜNG



Người dân thôn Phụng Công, xã Quỳnh Hội (Quỳnh Phụ) ký cam kết hiến đất và tài sản trên đất mở rộng tuyến đường thôn.

Tăng cường phòng bệnh dịch tả lợn châu Phi

Từ đầu năm đến nay, tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm cả nước nói chung, các tỉnh lân cận nói riêng có những diễn biến phức tạp, đặc biệt là bệnh dịch tả lợn châu Phi (DTLCP). Cơ quan chuyên môn đã phối hợp với các địa phương tích cực tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh để bảo đảm chăn nuôi an toàn, bền vững.



Trạm kiểm dịch động vật cầu Nghìn thu giữ số thịt lợn không có giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm.

Trạm kiểm dịch động vật cầu Nghìn là chốt chặn quan trọng phía Bắc tỉnh. Đây là cung đường các phương tiện vận chuyển động vật từ tỉnh ngoài vào bắt buộc phải đi qua trước khi về các huyện, thành phố trong tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, những tháng qua, cán bộ Trạm đã tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh ở vật nuôi xâm nhập vào địa bàn.

Ông Nguyễn Đăng Khoa, cán bộ Trạm kiểm dịch động vật cầu Nghìn cho biết: Trạm đã tăng cường nhân lực cho từng ca trực nhằm kiểm soát các phương tiện vận chuyển động vật vào, ra địa bàn tỉnh; phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra giấy chứng nhận kiểm dịch và các giấy tờ liên quan khác, kiểm tra số lượng, chủng loại, sản phẩm động vật có đúng với giấy chứng nhận kiểm

dịch không, kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với phương tiện vận chuyển, tình trạng sức khỏe của động vật trước khi đến và rời khỏi địa bàn tỉnh. Thời gian qua, Trạm kiểm dịch động vật cầu Nghìn đã kiểm soát 65 phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật, trong đó có 4.607 con lợn, 12.573 con gia cầm giống, 6.825 con gà thịt, 9.846 con vịt thịt và 142 con trâu, bò.

Ngày 20/8 vừa qua, trong khi làm nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ Trạm cảnh sát giao thông cầu Nghìn và cán bộ Trạm kiểm dịch động vật cầu Nghìn đã phát hiện xe tải biển kiểm soát 17C-139.06 do lái xe Nguyễn Văn Nam, trú tại xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình điều khiển có dấu hiệu nghi vấn. Tiến hành kiểm tra, phát hiện trên xe chở theo gần 200kg thịt lợn đựng trong 2 thùng xốp không bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y và được xếp chung với các loại hàng hóa, thực phẩm khác. Lực lượng chức năng đã lập biên bản thu giữ toàn bộ tang vật và tiến hành các thủ tục tiêu hủy, đồng thời căn cứ các quy định của pháp luật để xử phạt hành chính đối với lái xe kiểm soát số hữu số thịt lợn trên.

Cùng với tăng cường công tác kiểm soát tại các chốt, trạm, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã chỉ đạo trạm chăn nuôi và thú y các huyện, thành phố tăng cường các biện pháp tuyên truyền để phòng bệnh DTLCP. Bà Lê Thị Sinh, Trạm trưởng Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Thái Thụy cho biết: Tổng đàn lợn của huyện Thái Thụy đạt 74.200 con lợn. Để phòng bệnh DTLCP, huyện đã tăng cường tuyên truyền nhân dân chấp hành nghiêm

quy định về phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm đối với cơ sở giết mổ, kinh doanh động vật và các sản phẩm có nguồn gốc động vật. Thực hiện vệ sinh tiêu độc khử trùng khu vực giết mổ, khu vực buôn bán, dụng cụ, phương tiện vận chuyển bằng hóa chất 1 lần/ngày và sau mỗi ca giết mổ. Ngoài ra, cơ quan chuyên môn của huyện đã tăng cường giám sát tại các chợ, cơ sở chế biến giò chả, hộ nuôi lợn nhỏ lẻ... Thực hiện ký cam kết các phương pháp phòng, chống dịch bệnh với các cơ sở chăn nuôi, vận chuyển, mua bán, giết mổ động vật và sản phẩm động vật.

Ông Phạm Văn Lý, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y cho biết: Tính đến tháng 8/2024, cả nước có 119 ổ bệnh DTLCP tại 118 xã của 67 huyện thuộc 26 tỉnh, thành phố với tổng số lợn đã tiêu hủy

2.428 con. Trước nguy cơ bệnh DTLCP xâm nhập vào địa bàn, Chi cục đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát các điểm, cơ sở chăn nuôi, giết mổ trên địa bàn, bảo đảm chăn nuôi, giết mổ an toàn sinh học. Điển hình, ngày 10/8, Chi cục Chăn nuôi và Thú y phối hợp với huyện Vũ Thư kiểm tra, xử lý 1 vụ vi phạm liên quan đến hành vi vận chuyển lợn ốm, chết từ tỉnh ngoài vào xã Vũ Văn. Tổ công tác lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính với vi rút bệnh DTLCP, đã tổ chức tiêu hủy theo quy định. Để ngăn chặn bệnh DTLCP xâm nhập vào địa bàn, từ ngày 13/7 - 12/8, Chi cục đã kiểm tra và cấp 541 giấy chứng nhận kiểm dịch động vật; 52 giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật. Phối hợp với các địa phương lấy 180 mẫu gồm: 64 mẫu phủ tạng lợn, 64 mẫu sản phẩm chế biến từ thịt lợn, 50 mẫu gộp huyết thanh lợn, 2

mẫu nước thải tại 16 chợ và 18 hộ chăn nuôi tại 8 huyện, thành phố. Chi cục đã ban hành thông báo kết quả xét nghiệm gửi các địa phương triển khai một số biện pháp như: thực hiện ngay việc vệ sinh và phun thuốc sát trùng tiêu độc tại chợ 2 lần/ngày, liên tục trong 3 ngày và định kỳ 2 lần/tuần đối với địa điểm lấy mẫu; thực hiện điều tra, truy xuất nguồn gốc... Hướng dẫn người chăn nuôi tăng cường áp dụng các biện pháp vệ sinh phòng bệnh cho đàn lợn, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức, nội dung phù hợp với từng đối tượng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân về nguy cơ xảy ra dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Chủ động đón đầu, hướng dẫn các địa phương xây dựng cơ sở, vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh.

MANH THẮNG



Hộ chăn nuôi lợn xã Vũ Tiến (Vũ Thư) rắc vôi bột xử lý môi trường khu chăn nuôi.